

ข้อห้าม สำหรับผู้สัักยันต์และผู้มีอาคม..ในสมัยก่อน..

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ค. 2552

ข้อห้าม สำหรับผู้สัักยันต์และผู้มีอาคม

ห้ามลวดราวผ้า เนื่องจากราวผ้านั้นเป็นที่รวมเสื้อผ้าของหญิงชายที่นำไปซักแล้วเอามาตากจึงมีทั้งผ้าชื้น หรือกางเกงถือว่าเป็นของดำ หากผู้ที่ถือคาถาไปลวดจะทำให้ของที่ถืออยู่เสื่อม

ห้ามกินของเหลือ เช่น อาหารที่เหลือทิ้งไว้ หรือกินที่หลังเขา คนถือวิชามักจะต้องทานก่อนเสมอ

ห้ามกินผักปลั่ง เพราะผักชนิดนี้มีผิวมันลื่น เชื่อว่าคาถาที่ถือจะลื่นไหล ไม่มั่นคง ไม่แข็งแรง

ห้ามกินผักเขียว เพราะมีลักษณะคล้ายนมผู้หญิง แม้แต่ลวดร้านไม้ที่ปลูกก็ไม่ได้

ห้ามกินมะเฟือง หรือแม้แต่ลวดได้ต้นมะเฟือง เพราะลูกมะเฟืองมีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศหญิง

ห้ามลวดต้นกล้วย ที่ใบกล้วยปกเคลือกล้วยหรือปลีกล้วย ก็เชื่อว่าคาถาจะเสื่อมเช่นกัน

ห้ามกินข้าว กินนางานศพ หรือแม้แต่ดมไอบัวงานศพก็ไม่ได้

ห้ามลวดงา ปราสาทศพ

ห้ามลวดสายผ้าเต็นท์คลุมปราสาทศพ

ห้ามลวดใต้ถุนบ้าน อันนี้แล้วแต่บางคนถือหรือไม่ถือ บางคนถือจริงจึงถึงกับต้องยอมเสียเวลาเดินอ้อมบ้านเลยก็มีเกี่ยวกับเรื่องการลวดใต้ถุนบ้าน

คนโบราณมักจะทำบ้านใต้ถุนสูงเพราะกันน้ำท่วม และเพื่อความเย็นสบายในเวลากลางวันและกลางคืน บนบ้านจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยหลับนอนเท่านั้น แต่ใต้ถุนจะเป็นที่เก็บข้าวของทางการเกษตร หรือเลี้ยงสัตว์

แต่ถ้าในปัจจุบันสภาพบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไป บ้านใต้ถุนสูงไม่นิยมสร้างกันนิยมหันไปสร้างบ้านตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกไปเสียหมด มีตึก มีอาคารที่มีการสร้างสองสามชั้นขึ้นไป ซึ่งสวนมากมักจะเป็นสถานที่ราชการหรือที่ ๆ จะต้องติดต่องู๊วะเป็นส่วนใหญ่

แล้วคนที่ถือคาถาจะทำอย่างไรในเมื่อลวดไม่ได้ ขอขมายุขะตรงนี้นะครับ บ้านไม้ยุคใต้ถุนสูงในสมัยก่อนระหว่างใต้ถุนกับชั้นบนจะต้องคั่นกลางด้วยแป้นไม้เป็นแผ่น ๆ ยาว ๆ เป็นตัวกันเพื่อเป็นที่รองรับอาศัยน้ำหนักของคนบนบ้าน

แต่! การปูแป้นไม้สมัยก่อนจะไม่ปูชิดสนิทกันดี เหมือนการปูพื้นปูนกัน จะปูห่างกันให้ว่างเป็นช่องแคบ ๆ สลับกันไปทานที่เคยเห็นบ้านไม้สมัยก่อนคงนึกออก เพื่อกวาดเอาเศษฝุ่นบนบ้านให้ตกลงไปตามช่องแคบ ๆ นี้

และเพื่อเป็นที่ระบายอากาศจากข้างล่างด้วย ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเพราะสภาพอากาศเมืองไทยเป็นเมืองร้อนชื้น เศษฝุ่นบนบ้านนั้นแน่นอนต้องมาจากเท้าของเราอยู่แล้ว ดังนั้นที่ทานไม้เหลอลดใต้ถุนบ้านก็เพราะกลัวว่าเศษฝุ่นจากเท้าของคนบนบ้านจะปลิวตกลงมาใส่หัวเรา

นี่เป็นสาเหตุของข้อห้ามนี้และถ้าถามว่าปัจจุบันเราต้องลวดอาคาร หลาย ๆ ชั้นจะเป็นยังไง เรียบเหมือนข้างต้นว่าอาคารปัจจุบันไม่ได้ใช้แป้นไม้ทำแล้ว

แต่ใช้ซีเมนต์เทหนาหลายคืบหลายศอกนัก จึงเป็นไปไม่ได้ที่เศษฝุ่นจากเท้าคนที่อยู่ข้างบนมันจะตกทะลุมาลงบนหัวเราได้ จึงไม่ต้องไปกังวลในเรื่องการลวดใต้ถุนอาคารและใต้ถุนบ้านในปัจจุบันเลย

ห้ามให้ใครมาจับหัว ลูบหัว

ห้ามเคี้ยวใบพลู โดยไม่เคี้ยวปลายออก

ห้ามถ่มน้ำลายลงชักโครก หรือ คอห่าน เพราะจะทำให้อำนาจคาถาที่เราท่องบ่นหายไปไม่ว่าจาสิทธิ์



ที่มา www.pantown.com/

